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Umsögn íbúaráðs Grafarvogs dags. 1. september 2021 um tillögu fulltrúa 

Sjálfstæðisflokksins í skipulags- og samgönguráði um bætta aðkomu að iðnaðarhverfi á 

Flötunum í Grafarvogi 

Íbúaráðið tekur undir umsagnir og tillögur Hverfisráðs Grafarvogs frá árinu 2015 að ekki sé 

ráðlegt að fjölga gatnamótum á Hallsvegi. Mikil og almenn óánægja íbúa var með þá tilögu á 

sínum tíma.  

Íbúaráðið bendir á fyrri tillögur um að breyta og laga núverandi gatnamót Gullinbrúar – 

Strandvegar – Hallsvegar með aukið umferðaröryggi og betra umferðarflæði í huga og bendir 

á að  þar er vel mögulegt að koma fyrir aðkomutengingu við Gylfaflöt. Einnig þarf að 

endurbæta núverandi gatnamót Strandvegar – Rimaflatar – Gufunesvegar með 

umferðaröryggi og betra umferðarflæði í huga, eins og fram hefur komið í fyrri bókunum 

íbúaráðsins og Hverfaráðsins.  

 


